



# สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

f สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th Pr\_ParliamentTH

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

(1) กระทุ้งถาม (ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุม

รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีหนังสือแจ้งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 143 คน ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นพรรคประชาชน ในการนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน ซึ่งตามประกาศดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคการเมืองจากพรรคพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นพรรคประชาชน

ที่ประชุมรับทราบ

(3) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(4) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่าด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องด่วนที่ 1 และเรื่องด่วนที่ 2 ออกไปก่อน เพื่อให้รอการพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จึงขอดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Call Center 1743

1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0 2242 5900 ต่อ 5461-3 0 2242 5990

จัดทำโดย : กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

**5.1 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กับคณะ เป็นผู้เสนอ**

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 254 เสียง ทั้งนี้ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร ลงมติในวาระที่ 1 ไม่รับรองหลักการ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไป ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 134

**5.2 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กับคณะ เป็นผู้เสนอ**

ประธานฯ ขอนำระเบียบวาระที่ 5.3 ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ มาพิจารณาและลงมติในคราวเดียวกัน

**ที่ประชุมเห็นชอบ**

นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการแก้ไขเพิ่มเติมลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการได้มากขึ้น กำหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัด เพื่อให้ลูกหนี้จะสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถฟื้นฟูกิจการได้ อีกทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง โดยมีเหตุผลที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ และมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังคงเป็นผู้บริหารกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งกำหนดจำนวนหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อใช้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกหนี้อีกทั้งสมควรกำหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งคุ้มครองเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย

เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งคุ้มครองเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการปกติและมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังคงเป็นผู้บริหารกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งกำหนดจำนวนหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทั้งลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และกิจการขนาดย่อม เพื่อให้สามารถร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพิ่มเติมกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อใช้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกหนี้ทั้งสองลักษณะดังกล่าวด้วย รวมถึงให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พี่น้องประชาชนประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยจะต้องแก้ไขฟื้นฟูก่อนที่จะล้มละลาย และมั่นใจว่าหากร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้รับการแก้ไขต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ภาระหนี้สินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เป็นการกีดกันการเข้าถึงของผู้ประกอบการ กิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม ทำให้กิจการ SME จะต้องล้มละลาย ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นธุรกิจ SME ยื่นล้มละลาย ปิดกิจการ ด้วยเหตุผลหลัก คือ แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อไม่ไหว ขาดสภาพคล่องจากการที่ธนาคารเข้มปล่อยสินเชื่อ รวมถึงภาวะขาดแคลนแรงงาน ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ผลักดันให้หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 90 ต่อ GDP ส่งผลให้ไตรมาสแรก ของปี 2567 สินเชื่อธุรกิจ SME หดตัวประมาณร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบจนขาดสภาพคล่อง ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นร่างที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ การแก้ไขปัญหานี้เป็นการชี้วัดเศรษฐกิจในภาพรวมได้รับการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงขอสนับสนุนรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการปกติและมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถครอบคลุมลูกหนี้ไม่ให้เกิดการล้มละลาย จะช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น โดยลดกระบวนการในการฟื้นฟูเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้ ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการฟื้นฟูกิจการได้อย่างเร่งรัด เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ สามารถฟื้นฟูกิจการได้เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เมื่อหนี้เกินความสามารถ



ที่จะชำระหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจำนวนมาก มีภาระหนี้สินที่ท่วมทับทำให้โอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจลดลง ผู้ประกอบการหลายล้านรายกำลังประสบปัญหา ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย

**นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน** ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ขอให้สภาพิจารณารับหลักการต่อไป

**นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย** ชี้แจงว่า สมาชิกฯ มีความเห็นตรงกันว่า หากมีการรับหลักการและมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พร้อมทั้งนำข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ไปพิจารณาและนำร่างของรัฐบาลมาประกบ ดังนั้น จึงขอฝากรัฐบาลพิจารณาแก้ไขร่างดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

**นางমনพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม** ได้รับมอบหมายจาก คณะรัฐมนตรี ให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของนายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ และนายโกศล ปัทมะ กับคณะ เป็นผู้เสนอไปพิจารณาก่อนที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาลงมติในวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 118 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างที่มีหลักการเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมจนจำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการแก้ไขเพิ่มเติมลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่การฟื้นฟูได้มากขึ้น รวมทั้งกำหนดกระบวนการพิจารณากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัด เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถฟื้นฟูฐานะได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และบทกำหนดการลงโทษที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับ ที่ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ในการตราพระราชบัญญัติในการบังคับใช้กฎหมาย คณะรัฐมนตรี จึงขอรับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งสองฉบับไปพิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติในวาระที่หนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 118 รับไปพิจารณาภายในกรอบระยะเวลา 60 วัน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 118 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ด้วยคะแนน 262 เสียง

#### 5.4 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดย เรืออากาศโท ธนเดช เฟ็งสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ

เรืออากาศโท ธนเดช เฟ็งสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 เพื่อให้กองทัพมีความทันสมัย โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่กำหนดให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน เหตุผลโดยที่ปัจจุบัน ทหารและกองทัพมีอำนาจทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจ เช่น อำนาจของสภากลาโหมในการกำหนดนโยบายและพิจารณางบประมาณทางการทหาร อำนาจของคณะกรรมการแต่งตั้งนายพลที่ประกอบไปด้วย ข้าราชการทหารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการและการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและการใช้อำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย

สมาชิกอภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ หน้าที่สำคัญของพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม คือการทำให้การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมและกองทัพเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 6 คือ ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบได้ และต้องตระหนักว่าประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินภาษี เป็นเจ้าของอธิปไตยของประเทศ เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของกองทัพ ซึ่งกองทัพจะต้องคอยอธิบายชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงระบบระเบียบวิธีปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงภารกิจของกองทัพให้ทันต่อสถานการณ์สามารถรองรับกับบริบทความมั่นคงของโลกยุคใหม่ได้ สามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที แต่ที่ผ่านมากการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้มีแต่จะลดทอนอำนาจของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากประชาชน เพื่อสถาปนาให้กองทัพ อยู่ในสถานะรัฐซ้อนรัฐเรื่อยมา กลายเป็นกฎหมายที่สามารถให้กองทัพสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของตนเอง และพร้อมจะก่อรัฐประหารทันทีหากเกิดความไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลพลเรือน แต่เดิมสภากลาโหมมีหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาคอยให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จนเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นจุดเริ่มต้นที่กองทัพใช้กฎหมายในการสถาปนาอำนาจให้กับสภากลาโหมยึดอำนาจของรัฐบาลพลเรือน โดยนโยบายทางการทหาร การจัดสรรงบประมาณของกองทัพ การวางโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม และร่างกฎหมายทางการทหารต่าง ๆ ทั้งหมด ต้องเป็นไปตามมติ

ของสภาสภาโหม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกไล่ออนอำนาจไป และในปี พ.ศ. 2551 หลังจากรัฐประหารปี 2549 มีการเกิดขึ้นของมาตรา 25 ว่าด้วยการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลทั้งหมด อยู่ในอำนาจของกองทัพ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แก่เพียงลงนามเห็นชอบตามที่เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของกองทัพเสนอชื่อ เพื่อสืบทอดอำนาจ จากรุ่นสู่รุ่น ทางเดียวที่รัฐบาลพลเรือนจะมีอำนาจในการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลด้วยการแต่งตั้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถึง 5 คน ซึ่งเป็นไปได้ยาก กองทัพอาจจะทำรัฐประหารได้ เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนจำเป็นต้องแก้ไขมาตรา 25 ให้การแต่งตั้ง ทหารชั้นนายพล อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ด้วยระบบคุณธรรมกำกับ เพื่อความเป็นธรรมต่อกองทัพ และในมาตรา 30 เรื่องของการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ควรจะมีการปรับปรุงให้มีความโปร่งใส มีการพิจารณาถึงนโยบายชดเชยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกัน ประเทศ การจ้างงานภายในประเทศ และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ กองทัพพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับภัยคุกคามของโลกยุคใหม่ และยังช่วยทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและกองทัพได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นอีกด้วย และมาตราที่สำคัญหรือ ควรได้รับการแก้ไขคือ มาตรา 42 และมาตรา 43 ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของสภาสภาโหม ซึ่งในปัจจุบัน สภาสภาโหมมีจำนวนสมาชิกมากถึง 24 คน โดยในบริบทของความมั่นคงของโลกยุคใหม่ สภาสภาโหม ต้องมีองค์คณะที่เล็กลงกว่านี้ ต้องมีความกระชับและมีประสิทธิภาพทันท่วงที การขับเคลื่อนนโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจำเป็นต้องมีการเมืองที่มีเสถียรภาพ ประเทศชาติต้องปลอดจากการทำ รัฐประหาร การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่กองทัพอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากประชาชน

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติกล่าวสรุป

**นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ยื่นพระราชบัญญัติฉบับนี้ยืนยันว่าคิดไม่ต่างกัน กระทรวงกลาโหมก็ได้แก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว เช่นกัน เหลือเพียงขั้นตอนที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรี กองทัพไม่ปฏิเสธที่จะปฏิรูป และไม่ปฏิเสธ ร่างพระราชบัญญัตินี้ อาจมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบางส่วน แต่มีเจตนาเดียวกัน คือการแก้ไขกฎหมาย ข้างต้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา เชื่อว่าชะลอเพื่อให้ความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการเสนอร่าง ของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงกลาโหมประกบกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอรับร่างฉบับดังกล่าว ไปพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะรัฐมนตรีรีบไปพิจารณาก่อนรับหลักการในวาระที่ 1 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 118 ภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน ด้วยคะแนน 256 เสียง จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 15.04 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 15.04 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร